

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/ว ๕๐๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรูปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๕๘

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และส่งสรุปรูปข้อสั่งการฯ ให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยได้สรุปรูปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ และขอให้จังหวัด ดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๒ ประเด็น คือ การควบคุมการลักลอบเผา และการจัดเตรียม แผนงานรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครพนมจึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. การควบคุมการลักลอบเผา ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการลักลอบการเผาอย่างเคร่งครัดและดำเนินการทางกฎหมาย กับผู้ที่ลักลอบเผาในพื้นที่การเกษตร

๒. การจัดเตรียมแผนงานรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม และสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดนครพนม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ระดับจังหวัด รับผิดชอบการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ระดับจังหวัดโดยให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานทุกภาคส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เกษตรกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกัน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและเทศบาล เมืองนครพนมขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรวิศ วัชรวิยา)

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

Handwritten notes in blue ink at the top left corner.



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ระเบียบรับ 3620 27 มี.ค. 2568
ป.บ. ก.บ. ก.ค. ก.ง. ก.บ.ป.

ที่ นพ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๕๘

ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้มีชื่อตามบัญชีแนบท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๒๙๑ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และส่งสรุบข้อสั่งการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยได้สรุบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ และขอให้จังหวัดดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด จำนวน ๒ ประเด็น คือ การควบคุมการลักลอบเผา และการจัดเตรียมแผนงานรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครพนมจึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. การควบคุมการลักลอบเผา ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการลักลอบเผาอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาในพื้นที่การเกษตร

๒. การจัดเตรียมแผนงานรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ระดับจังหวัด รับผิดชอบการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับจังหวัด โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เกษตรกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้ ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้งให้ข้าราชการทราบ/ถือปฏิบัติ
- เห็นควรที่ลงประกาศ/ประชาสัมพันธ์
- เห็นควรรวมเรื่องไว้

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature in blue ink.

(นายปราชญา อุ่นเพชรวารการ)

นางสาววรรณทิณี แสนแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานจังหวัดพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

Handwritten notes and signatures at the bottom right, including a date ๑๒/๓/๖๘.

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๑๒๘๗

10: **ด่วนที่สุด**
ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๒๒๕๖



ศาลากลางจังหวัดนครพนม
รับที่ ๓๖๖
วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา
สำนักงานจังหวัดนครพนม
รับที่ ๑๙๖๖
วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๘
กระทรวงมหาดไทย
ถนนอักษะรังสิต ถนน ๑๐๖๒๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปรูปขอสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีได้มี
ข้อสั่งการในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ณ ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และส่งสรุปรูปขอสั่งการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรูปขอสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ และขอให้จังหวัดดำเนินการในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ดังนี้

๑. การควบคุมการลักลอบเผา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับสำนักงานเกษตรจังหวัด
ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง อำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการลักลอบเผาอย่างเคร่งครัด
และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบเผาในพื้นที่การเกษตร

๒. การจัดเตรียมแผนงานรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการของศูนย์อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ระดับจังหวัด รับผิดชอบการจัดทำแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อม
การรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับจังหวัด
โดยให้ความสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน เกษตรกร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๕๑



ที่ นร ๐๔๐๘/ ๒๕๖๘

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุบบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุบบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘๒. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในระบบ PM1
ด้วยในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และมีข้อสั่งการ
ในโอกาสดังกล่าว

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอส่งสรุบบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว
มาเพื่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม
และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและรายงานผลความคืบหน้ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ขอได้โปรดรายงานผลความคืบหน้ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีทราบ ภายใน ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยันต์ เมืองสง)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๕๔๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@thaigov.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย



สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นโยบายรัฐบาล
๑.	<u>การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร</u> - ให้ กษ. พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือหรือชดเชยจากการงดเว้นการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินชดเชย เพื่อไม่ให้เกิดงบบวกพันเพิ่มเติม	กษ.	๗.๑.๓
๒.	<u>การควบคุมการลักลอบเผา</u> - ให้ มท. กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการควบคุมการลักลอบเผา และเน้นย้ำให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทำการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยให้บูรณาการร่วมกับ กษ. ด้วย	มท./ กษ.	๗.๑.๓
๓.	<u>การควบคุมไฟป่า</u> - ให้ ทส. ประสาน กท. (กองทัพบกและกองทัพอากาศ) เพื่อดำเนินการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และร่วมกันสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟป่า ทั้งนี้ หากมีปัญหาด้านแคลนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม	ทส./ กท.	๗.๑.๓

/๔. การงดขี่...

ลำดับ	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	นโยบายรัฐบาล
๔.	การงดซื้อสินค้าที่มาจากกาฬ - ให้ พณ. คงมาตรการงดซื้อสินค้าที่มีกระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับกาฬ	พณ.	๗.๑.๓
๕.	การหารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน - ให้ กต. หารือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5})	กต.	๗.๑.๓
๖.	การควบคุมกิจกรรมในพื้นที่ กทม. - ให้ กทม. ดำเนินการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ กทม. ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5})	กทม.	๗.๑.๓
๗.	การจัดเตรียมแผนงานในปี ๒๕๖๙ - ให้ ทส. อก. มท. กษ. พณ. สธ. กท. และ กทม. จัดทำแผนงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ในปี ๒๕๖๙ รวมทั้งข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น โดยให้นำเสนอในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM _{2.5}) ครั้งต่อไป	ทส./ อก./ มท./ กษ./ พณ./ สธ./ กท./ กทม.	๗.๑.๓

ทั้งนี้ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จัดทำโดย กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สุภิษา สรุปรายงาน / อภนิษฐ์ ตรวจจับรายงาน

สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

ที่	ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	<p>การควบคุมการลักลอบเผา</p> <p>- ให้ มท. กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการควบคุมการลักลอบเผา และเน้นย้ำให้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ทำให้การเผาในพื้นที่การเกษตร โดยให้บูรณาการร่วมกับ กษ. ด้วย</p>	<p>๑. กรมการปกครอง</p> <p>๒. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๔. จังหวัด (โดย สนง.เกษตรจังหวัด / ตำรวจภูธรจังหวัด / สนง.ป.ภ.จังหวัด / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / อำเภอ / อบต.)</p>
๒.	<p>การจัดเตรียมแผนงานรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>- ให้ ทส. อก. มท. กษ. พณ. สธ. กท. และ กทม. จัดทำแผนงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในปี ๒๕๖๙ รวมทั้งข้อมูลความต้องการขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น โดยให้นำเสนอในการประชุมติดตามการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ครั้งต่อไป</p>	<p>๑. กรมการปกครอง</p> <p>๒. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๓. กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๔. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๕. จังหวัด (โดย สนง.ทสจ. / สนง.ป.ภ.จังหวัด)</p>

สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย